

xây dựng chi bộ,
đảng bộ cơ sở "bốn tốt"

vài ý kiến
về việc đẩy mạnh cuộc vận động
xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt"

Bùi Thọ Chuyên

NGHỊ quyết 122 của Ban bí thư Trung ương Đảng quy định đến hết năm 1967 tất cả các địa phương đều phải xây dựng được ít nhất là 60% chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt". Tính đến cuối năm 1966, số lượng chi bộ đạt tiêu chuẩn "bốn tốt" của các địa phương mới chiếm trên dưới 30% tổng số chi bộ. Số đảng bộ cơ sở đạt "bốn tốt" còn ít hơn nữa. Như vậy có nghĩa là trong năm 1967 chúng ta phải xây dựng được trên 30% chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn "bốn tốt". Muốn đạt kết quả mong muốn đó chúng ta phải có những biện pháp thật tích cực để đẩy mạnh cuộc vận động.

*

**

Trước hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" của Trung ương, chúng ta tiến hành cuộc vận động còn mờ mịt, lúng túng. Nhiều cấp uỷ chưa quan tâm đúng mức đến cuộc vận động. Hiện tượng cấp uỷ khoán việc xây dựng cơ sở đảng cho ban thường vụ, ban thường vụ lại khoán cho bí thư và trưởng ban tổ chức là hiện tượng tương đối phổ biến ở nhiều nơi.

Từ sau hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" do Trung ương Đảng triệu tập đến nay, sự chỉ đạo của các cấp uỷ đều có chuyển biến. Nhiều tỉnh, thành uỷ đã tiến hành sơ kết, tổng kết và bàn kế hoạch đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở

"bốn tốt" trong từng khu vực, từng loại cơ sở khác nhau. Trong các khâu của tổ chức cơ sở đảng, nhiều địa phương đã chú ý đến khâu đảng uỷ và khâu tổ đảng, là hai khâu yếu mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhiều nơi đã biết xây dựng tổ chức cơ sở đảng thông qua phong trào quần chúng sản xuất và chiến đấu, biết dựa vào quần chúng, phát động quần chúng tham gia xây dựng chi bộ, tổ đảng và đảng viên. Một số nơi đã biết gắn cuộc vận động xây dựng chi bộ "bốn tốt" với cuộc vận động quần chúng xây dựng và thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1967, v.v... Nhưng, nhìn chung cuộc vận động chưa phải đã được đẩy mạnh một cách đồng đều ở các địa phương.

Có huyện đã có kinh nghiệm giải quyết chi bộ kém, nhưng chưa biết phát huy để giải quyết nốt số chi bộ kém còn lại, mặc dù số này lên tới 10% tổng số chi bộ nông thôn của huyện. Có huyện uỷ tự thấy mình làm ăn như hiện nay thì không thể nào trong năm 1967 đạt được trên 60% chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt", nên trong dự thảo đề án đại hội huyện chỉ đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt 50% đảng bộ cơ sở "bốn tốt" trong năm 1967. Có đồng chí uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ vì chưa đi sâu chỉ đạo cuộc vận động nên mới đây còn thắc mắc chưa rõ nguyên nhân vì đâu ở địa phương mình số lượng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" và đảng viên "bốn tốt" còn ít.

Có đồng chí cấp uỷ viên ngay trong cơ quan mình phụ trách, nội bộ chi bộ và cơ quan có nhiều mâu thuẫn, cũng chưa quan tâm giải quyết một cách khẩn trương.

Ở cơ sở còn một số cán bộ chủ chốt vẫn coi nhẹ công tác Đảng. Có đồng chí phó bí thư chi bộ làm chủ nhiệm hợp tác xã tiên tiến, được cử đi dự hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" ở trung ương từ tháng 4 năm 1966 mà đến giữa tháng 11 vẫn chưa báo cáo tinh thần và kết quả hội nghị cho chi uỷ biết. Ngược lại, chi uỷ cũng chưa đòi hỏi đồng chí đó báo cáo.

Những thiếu sót trên đây nói lên sự chuyển biến của một số cấp uỷ trong việc chỉ đạo cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới. Và nếu tình trạng này không được khắc phục gấp thì cuối năm 1967 có thể là nhiều địa phương sẽ không đạt được chỉ tiêu mà nghị quyết 122 của Ban bí thư đã nêu lên.

*

**

Để đẩy mạnh cuộc vận động trong thời gian tới, cần làm cho mọi đảng viên quán triệt mục đích, ý nghĩa, phương châm, phương pháp tiến hành cuộc vận động. Cần nâng cao ý thức xây dựng Đảng và hiểu biết về xây dựng cơ sở đảng cho mọi cán bộ, đảng viên. Biện pháp quan trọng hàng đầu là tổ chức cho mọi cán bộ, đảng viên học tập và vận dụng tốt bảy bài học kinh nghiệm xây dựng cơ sở đảng mà Trung ương đã tổng kết. Thực tế đã chứng minh rằng: nơi nào cấp uỷ học tập và vận dụng tốt bảy bài học kinh nghiệm, hướng dẫn cho cơ sở học tập và vận dụng tốt các bài học đó thì cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" ở đó chuyển biến mạnh. Cán bộ, đảng viên được nâng cao ý thức xây dựng Đảng và hiểu biết về xây dựng cơ sở Đảng sẽ giác ngộ thêm một bước về tính chất tiên phong và giai cấp của Đảng. Có đồng chí trước đây không nhận làm đội trưởng đội lao động, đùn cho người ngoài Đảng làm, nay thấy như thế là làm yếu sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của cơ sở Đảng, đã xung phong nhận làm đội trưởng và làm một cách tích cực, nhiệt tình. Một số đồng chí có thái độ hống hách với quần chúng, tham ô của công, đã tự kiểm điểm trước quần chúng và tích cực sửa chữa khuyết điểm. Một số đồng chí đã cố gắng tham gia lao động sản xuất. Có đồng chí tự xét thấy mình chưa đủ khả năng làm đội trưởng sản xuất đã đề nghị với chi bộ cho mình làm đội phó để làm tốt nhiệm vụ. Có đồng chí trước đây vì sợ chết đã bỏ nhiệm vụ, sau khi học tập đã xin với chi bộ cho lên công trường thuỷ lợi là nơi địch hay bắn phá để lao động và tự rèn luyện.

Đồng chí này đã sửa chữa được khuyết điểm và tích cực lao động nên được bình bầu là lao động tiên tiến của đơn vị.

Nhờ học tập tốt bảy bài học kinh nghiệm, các tổ chức Đảng ở cơ sở đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo trên nhiều mặt công tác.

Thực tế cũng chứng minh rằng: nơi nào huyện uỷ và tỉnh uỷ tổ chức học tập và vận dụng tốt bảy bài học kinh nghiệm thì các cấp uỷ viên đều chăm lo đến công tác xây dựng Đảng. Một khi các đồng chí đó đi sâu vào xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" thì ý thức và hiểu biết về xây dựng Đảng được nâng lên thêm, kinh nghiệm chỉ đạo cuộc vận động cũng được tích luỹ thêm. Và như thế là sự nhất trí của cấp uỷ về cuộc vận động và sự chỉ đạo của cấp uỷ đối với cuộc vận động cũng tiến lên một bước mới.

Nhiều nơi đã có kinh nghiệm là: để quán triệt tinh thần của bảy bài học và để vận dụng các bài học một cách sáng tạo, cần có kế hoạch học đi học lại từng bài hoặc một, hai bài một cách linh hoạt, ví dụ như gắn việc học ôn lại bài một và bài năm với nhiệm vụ phát động quần chúng thực hiện kế hoạch Nhà nước; hoặc từng thời kỳ khi tiến hành sơ kết, tổng kết những điển hình, cần vận dụng bảy bài học kinh nghiệm để phân tích phê phán, bảy bài học thành những bài học sống ở địa phương giúp cho đảng viên học tập dễ dàng.

Đối với cơ sở đảng, sau khi học tập bảy bài học, ngoài việc sắp xếp lại tổ chức, bố trí lại cốt cán, nên xây dựng một số chế độ công tác để đưa sự hoạt động của cơ sở đảng vào nền nếp. Tùy tình hình cụ thể của từng chi bộ, mà xây dựng những chế độ công tác cần thiết. Đại thể có một số chế độ cần thiết cho số lớn những cơ sở đảng ở khu vực sản xuất như sau:

1 – Chế độ sinh hoạt nhằm bảo đảm sự lãnh đạo tập thể của cơ sở đảng.

2 – Chế độ học tập chính trị, văn hoá, khoa học và kỹ thuật cho đảng viên.

3 – Chế độ phê bình và tự phê bình (trong chi bộ và ngoài nhân dân).

4 – Chế độ công tác quần chúng nhằm bảo đảm mối quan hệ tốt giữa cấp uỷ đảng và đảng viên với các tổ chức quần chúng và nhân dân.

5 – Chế độ phân công đảng viên phụ trách đồng ruộng, gia đình, công việc, v.v...

6 – Chế độ kiểm tra: cấp trên kiểm tra cấp dưới, tập thể kiểm tra cá nhân về việc chấp hành đường lối chính sách và việc thi hành các chế độ công tác của cơ sở đảng. (Cần có kế hoạch thường xuyên kiểm tra sản xuất, kiểm tra việc thực hiện quyền dân chủ của nhân dân và việc chấp hành các nguyên tắc thể lệ tài chính, v.v...).

Kinh nghiệm cho thấy những cơ sở đảng nào thực hiện được những chế độ công tác tốt, thì các tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh, đảng viên mới trưởng thành mau chóng, và nói chung là chất lượng đảng viên được nâng cao.

Xây dựng và thực hiện tốt một số chế độ công tác cũng là kinh nghiệm của các chi bộ trong quá trình phấn đấu nâng cao chất lượng "bốn tốt".

Về huyện uỷ, sau khi học tập xong bảy bài học, cần có nghị quyết về việc tăng cường sự chỉ đạo của huyện uỷ đối với cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt". Các huyện uỷ viên phụ trách xã nào cần có kế hoạch tích cực giúp đỡ đảng bộ xã đó phấn đấu mau chóng đạt tiêu chuẩn "bốn tốt". Tại các cuộc họp thường kỳ của huyện uỷ, tập thể huyện uỷ cần nghe báo cáo về tình hình cuộc vận động và cho ý kiến bổ khuyết. Ban thường vụ huyện uỷ cần chỉ đạo xây dựng một số điển hình mới và dần dần tạo thành những cụm điểm cho từng vùng của huyện. Sau mỗi vụ sản xuất, huyện uỷ cần lãnh đạo thật chặt chẽ công tác nhận xét "bốn tốt" ở cơ sở và nên sơ kết cuộc vận động.

Ban thường vụ tỉnh uỷ hàng tháng cần nghe báo cáo về cuộc vận động và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng huyện. Huyện nào chỉ đạo

cuộc vận động còn có những điểm chưa tốt, thì tỉnh uỷ cần cử những cán bộ có đủ năng lực đến giúp đỡ để đưa phong trào lên.

*

**

Chúng tôi cho rằng làm tốt các biện pháp nói trên với tinh thần hết sức khẩn trương nhất định cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" sẽ chuyển biến mạnh mẽ và cuối năm nay chúng ta sẽ có khả năng đạt trên 60% chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" với chất lượng cao. Riêng đối với các huyện uỷ, đây cũng là một điều kiện rất cơ bản để thực hiện nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng về xây dựng huyện uỷ "bốn tốt", tức là huyện uỷ lãnh đạo và chỉ đạo tốt xã và hợp tác xã.